

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 17-19 กันยายน 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. "ยโสธรโมเดล" ต้นแบบการขยายผลพื้นที่เกษตรอินทรีย์รองรับความต้องการ สินค้าคุณภาพปลอดภัยจากตลาดในและต่างประเทศ	ไทยโพสต์
2. คอลัมน์ ข้าวชั้นคนเข้ม	ข่าวสด
3. สกู๊ปหน้า1: อนาคตข้าวไทยเมืองอยู่ข้าวอยู่น้ำ	ไทยรัฐ
4. ฉัตรชัยบินถุกยุโรปแจงแก้ปัญหาไอยูยู	โพสต์ทูเดย์
5. ภาพข่าว: มอบรางวัล	คม ชัด ลึก
6. Ministries ink deal for rice megafarms	Bangkok Post
7. ภาพข่าว: นาแปลงใหญ่	กรุงเทพธุรกิจ
8. กระตุ้นเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP	สยามรัฐ
9. กสก. จับมือ วว. ทนุพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย	ไทยโพสต์
10. เดินหน้าสร้างอาชีพเสริมให้ชาวสวนยาง	เดลินิวส์
11. พิพิธภัณฑ์เกษตรแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เปิดประสบการณ์ 'สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง'	เดลินิวส์
12. รายงาน: 'เมื่อน้ำดำ'เปิดปฏิบัติการยึดคืนป่า-จัดสรรที่ดินผู้ยากไร้	มติชน

\*\*\*\*\*

## “ยโสธรโมเดล” ต้นแบบการขยายผลพื้นที่เกษตรอินทรีย์ รองรับความต้องการสินค้าคุณภาพปลอดภัยจากตลาดในและต่างประเทศ

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากนโยบายพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอินทรีย์ ให้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำไปสู่การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดยโสธร เพื่อเดินทางพัฒนาจังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของประเทศ ภายใต้รูปแบบยโสธรโมเดล เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์อยู่ 1.6 แสนไร่ ขณะที่จังหวัดยโสธรมีการทำเกษตรอินทรีย์คือปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพอยู่แล้ว กว่า 40,000 ไร่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าขยายผลพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามโครงการยโสธรโมเดลจากเดิม 40,000 ไร่ เพิ่มขึ้นอีก 20,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,500 ราย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการทำเกษตรหมุนเวียนตลอดทั้งปี คือปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และปลูกพืชหลังนา ได้แก่ แตงโมอินทรีย์ เพาะเห็ดอินทรีย์ พืช

ผักอินทรีย์ใช้น้ำน้อย หรือปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดิน ตลอดจนการเลี้ยงปลุสสัตว์และประมงอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้เกษตรกร เมื่อเกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดปีก็จะสามารถช่วยลดปัญหาการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่

ชโดยในปี 2560 จะมีความเข้มข้นในเรื่องการขยายกิจกรรมการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรทั้งด้านการผลิตและการตลาดในพื้นที่ยโสธรโมเดล รวมถึงการถอดบทเรียนความสำเร็จจากยโสธรโมเดล ส่งเสริมขยายผลเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดต่างๆ ต่อไป เพื่อรองรับปริมาณความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งเบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดมินิ อ.ต.ก. ในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อนำสินค้าจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาวางจำหน่าย เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วย

“ปัจจุบันตลาดโลกมีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์คิดเป็นสัดส่วน 2% ของสินค้าที่ผลิตใช้ทั้งหมด

ในโลกนี้ เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยเองก็เข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งมีผู้รักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพก็ยังมีโอกาสทางการแข่งขันได้สูงขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นประเทศไทยก็สามารถพัฒนาขยายผลการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน มกษ. สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้ด้วยระบบ

QR Code ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการผลิต คือเรื่องการตลาด ต้องสร้างความเข้าใจผู้บริโภคด้วยว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นผ่านกระบวนการผลิตมาอย่างไร ประณีต มีการดูแลจัดการอย่างดีจึงมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงกว่าสินค้าปกติ ผู้บริโภคที่รักสุขภาพก็ต้องยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นกว่าปกติด้วย เกษตรกรจึงจะมีแรงผลักดันที่จะมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพออกมาจำหน่ายต่อไปได้” นางสาวจริยา กล่าว

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9428

Col.Inch: 60.54

Ad Value: 93,837

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 281,511

คลิป: ๑๑๖

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ครบ  
ทุกเรื่อง สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับ  
วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน  
พุทธศักราช 2559 แรม 4 ค่ำ เดือน  
10 ปีวอก...● หัวนี้ทำเนียบ



เจียบเจียบหน้อย ขาดสีส้มไม่น้อย ไร้เงา บิ๊กตุ๋ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ผู้นำรัฐบาล-คสช. ไปปฏิบัติภารกิจอยู่นครนิวยอร์ก  
สหรัฐอเมริกา ไซวิล์สยทศน์ในวง ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 71...● เวทียูเอ็น นี้แหละ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว  
นายทักษิณ ชินวัตร ก็มาร่วมประชุม แล้วถูก บิ๊กบัง พล.อ.สนธิ  
บุญรัตน์กลืน ผบ.ทบ.ในขณะนั้น รัฐประหารยึดอำนาจ ล้มรัฐบาล  
เลือกตั้ง แล้วเชิญ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มาเป็นนายกรัฐมนตรี  
ตั้งรัฐบาล จัดเลือกตั้ง คายอำนาจให้ประชาชน แล้ว บิ๊กบัง ก็  
ถอยฉากไปโดยเร็ว...● รัฐประหาร 19 กันยาฯ 2549 สังคมไทย

ส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปตรงกันว่า ไม่ใช่การแก้ปัญหา  
ที่ถูกต้อง แต่ก่อปัญหาซ้ำ สร้างความผิดพลาด  
ใหญ่มหันต์ ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ก่อให้เกิดความ  
แตกแยก นำพาประเทศถอยหลัง ทั้งเศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง...● ขณะที่ ฝ่ายกองทัพ กับ  
ชนชั้นนำ ก็สรุปเช่นกันว่า เสียของ จึงเป็นที่มา  
ของ รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 และเพื่อ  
ไม่ให้เสียของ คราวนี้ หัวหน้าคณะรัฐประหาร  
เลยต้องเป็นนายกฯเอง นับไล่ไปจนถึงสิ้นปี 2560  
ตามโรดแมปรัฐบาล-คสช. เกือบ 4 ปี หรือ 1 สมัย  
รัฐบาลเลือกตั้งเลยก็ได้...● สัญญาณชัดเจนมาก  
จาก คำสั่งคสช.ที่ 56/2559 ตามมาตรา 44 ให้  
อำนาจยึดทรัพย์คดีจำนำข้าว ที่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9428

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 60.54

Ad Value: 93,837

PRValue (x3): 281,511

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

อดีตนายทศ ตกเป็นจำเลยอันดับหนึ่ง ทั้งยังคุมครองการปฏิบัติหน้าที่  
ของเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น นับวันรอได้ ระทึกแน่...● โคน  
กันระนาวจาก บิ๊กไอ้ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีตตรมว.กลาโหม  
ถูกถอดถอนไปเรียบร้อยแล้ว คิดต่อไป อดีต 40 ส.ส.พรรคเพื่อไทย  
กำลังโดน ป.ป.ช. สอบกรณีเข้าซื้อที่ดินเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม  
ล้างบางเคลียร์ทางกันชนานใหญ่ เลือกลง 2560 จะได้ราบรื่น...●  
ระดมหาคนไทย สายัณห์ อินทรภักดี รองผู้ว่าฯ ตรัง อาวุโสอันดับหนึ่ง  
ของรองผู้ว่าฯ ในประเทศไทย ทวงสัญญา กฤษฎา บุญราช ปลัด  
กระทรวง เคยรับปากดูแลคนทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เจ้าตัวบอก ถ้าชนะ จะลาออก ถ้าแพ้ไม่ลาออก จะอยู่ให้หลังโทษ  
งานนี้ดับเครื่องชน...● วันก่อนเจ้าหน้าที่บุกบ้านเป้าหมายจับกุม-  
จับตาย แกนนำอาร์เคเค รามัน ยะลา ไม่กี่ชั่วโมงเกิดเหตุกลุ่มคนร้าย  
กราดยิงใส่บ้านเรือนประชาชน เป้าหมายอ่อนแอ มีผู้เสียชีวิตและ  
บาดเจ็บ กลายเป็นวงจรตามล้างแค้น เอาคืนกันไม่จบสิ้น ระหว่าง  
รัฐกับฝ่ายขบวนการ สถานการณ์จริงมันสวนทางกับกระบวนการ  
พูดคุย ไม่รู้ตีบหน้า หรือคุยกันยังไง...● ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 08.00 น.  
บริษัท เอสซีจี เสิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ  
“Business Concept Development” ห้องมรกต ดิ เอ็มเมอรัลด์...●  
10.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ศูนย์ติดตามและ  
พยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร แถลงข่าว “ผลการดำเนินโครงการ  
สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” และ “ภาคเกษตรไทยกับ  
การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” ห้องสมุดคดีการ สำนักงานเศรษฐกิจการ  
เกษตร บางเขน...● 11.30 น. ชินจิ ทากะ ประธานบริหารบริษัท  
แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์  
ทำความสะอาดผิวหน้า “บีเฟสต้า โฟมมิ่ง วิป” ลานกิจกรรมชั้นจี  
เอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาทร...● 18.30 น. ฉลองสมรส อภิขญา ปันประสม  
-กทายุทธ วรวัฒน์บัญชา ห้องจูปีเตอร์ มิราเคิล...●

ข่าวตอกแตก



## สก๊อป หน้า 1

อาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก"

ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโลกดวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2536

"นาแปลงใหญ่" พลิกวิกฤติข้าวไทย เส้นทางชาวนาให้เดินหน้า "ได้อย่างยั่งยืน เป็นประเด็นที่ต้องมานั่งพูดคุยกันในวันนี้"

อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว บอกว่า หัวใจสำคัญของนาแปลงใหญ่เป็นการปรับระบบการส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น จากเดิมที่ส่งเสริมเป็นเกษตรรายย่อยก็มีแนวนโยบายส่งเสริมแบบรวมกลุ่มกัน

"นาแปลงใหญ่...กรมการข้าวทำมาสักสองปีได้แล้วเอาชาวนามา รวมกัน บริหารทรัพยากรร่วมกัน วางแผนการผลิตร่วมกัน เพื่อจะลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น...พอมานี้เป็นนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ก็พยายามเน้นเรื่องการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงกับตลาด"

ฟุ้งเป้า "ลดต้นทุน เพิ่มการแข่งขัน"

หลักใหญ่ใจความเดิมที่เน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนขับเคลื่อนดำเนินไปได้พอสมควรแต่มาจนถึงวันนี้การเดินหน้าเต็มกำลังในการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงตลาด บูรณาการร่วมกันมีมากขึ้น

"แผนข้าวครบวงจร" รวมสรรพกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้โครงการนาแปลงใหญ่เชื่อมโยงกับโรงสี ทำให้ระบบการเชื่อมโยงกับตลาดดีขึ้น ปัญหาที่ว่า...ฤดูกาลผลิตนี้ปลูกข้าวไปก่อนที่จะเชื่อมโยงก็เลยยังไม่ชัดเจน

"โรงสีพบเกษตรกรแปลงใหญ่ การันตีคุณภาพข้าว แต่ความต้องการยังไม่ตรงด้วยชาวนาปลูกไปแล้วแต่ก็ซื้อขายกันไม่ได้ โรงสีให้ราคาสูงกว่าตลาดปกติตั้งแต่ 200-400 บาท ชาวนาก็มันใจมากขึ้น"

"ต้นทุน" ที่ลดลง อยู่ราวๆ 15-20 เปอร์เซ็นต์...ลดเรื่องปัจจัยการผลิต ไม่ใช่รวมกันซื้อปุ๋ย ยาเท่านั้น ยังเป็นเรื่องของ "เมล็ดพันธุ์" ผลิตเอง สมมติว่า รวมแปลงใหญ่กว่า 3,000 ไร่ ก็จะมีกลุ่มหนึ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ 100-200 ไร่ ป้อนให้กลุ่ม

เวลาปลูก ก็ใช้วิธีหยอด ไม่ได้หว่านแบบเดิม ก็ลดต้นทุนได้อีกมากที่เดียว...หว่านใช้ 15-30 กิโลกรัมต่อไร่ หันมาหยอดใช้แค่ 8-10 กิโลกรัมเท่านั้น...ลดเหลือแค่ 1 ใน 3

ปัจจัยการผลิตด้านอื่นๆ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์...กลุ่มอารักขา ป้องกันการระบาดของโรคพืช...กลุ่มบริหารจัดการเครื่องจักรกล รถไถ เครื่องหยอดวางแผนการใช้ให้สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพ

"ปีที่แล้วเรื่องลดต้นทุน กรมฯทำ 30 แปลง...ปีนี้ขยายเป็น 300 แปลง 58 จังหวัด ขยายผลเรื่องการบริหารจัดการผลผลิต เชื่อมโยงตลาดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง อีสานเหนือ...แหล่งปลูกข้าวหลัก"

ประสบการณ์รอบปลูกข้าวที่ผ่านมา บวกกับปีนี้ ต้องดูแลกันต่อไปว่าต้นแบบที่ทำมาขยายผลครบวงจรตั้งแต่ "ต้นน้ำ"... "กลางน้ำ" ไปจนถึง "ปลายน้ำ" แล้วจะเป็นเช่นใดต่อไป

**"ข้าว"...เป็นเรื่องใหญ่ ปีที่แล้วประสบปัญหา "ภัยแล้ง" ไม่มีน้ำก็พยายามลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่ให้ชาวนาทำนา แก้ปัญหา ปรับเปลี่ยน ย้อนแย้งเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทันทีทันใด จะให้จบอย่างสวยงาม คงไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ...อาจจะแก้ปัญหาหนึ่งได้ผล แต่อีกหลายๆปัญหาที่ตามมาไม่ว่าจะต้องตามแก้กันอีกหลายเรื่อง**

อนันต์ บอกอีกว่า เกษตรกรที่พัฒนาส่งเสริมประสบการณ์ ภูมิปัญญา มาแต่อดีตเน้นภาคการผลิต ชาวนาเราทำข้าวได้ดีทั้งในแง่เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้มีประสิทธิภาพแต่ไม่เคยคิดเลยว่าที่ทำนั้นกำไรหรือขาดทุน ไม่เคยคิดในเรื่องการบริหารจัดการ ความต้องการของตลาด...ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญ

พอรวมกลุ่มเป็น "นาแปลงใหญ่" บทบาทในการบริหารจัดการผลผลิต การเชื่อมโยงตลาดจะทำมากขึ้น เป็นทิศทางที่ถูก น่าจะไปได้ดี

"ถ้าเราวางแผนปลูกข้าว รับความต้องการของโรงสีตั้งแต่ก่อนปลูก...เรียนรู้ตลาดมากขึ้น ประสบการณ์มากขึ้น ก็จะขยายผลความสำเร็จ พัฒนาการบริหารจัดการได้มากขึ้นเรื่อยๆ"

ระยะยาว...อนาคต จะวางแผนเดินหน้าไปอย่างไรต่อไป มุมมองส่วนตัวอธิบดีกรมการข้าวในวันนี้ถึงแม้ว่าจะขยายผลนาแปลงใหญ่กว่า



## อนันต์ อนาคตข้าวไทย เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ

300 แปลงแล้วแต่ปริมาณก็เพียงแค่เสี้ยวเดียวของการผลิตข้าวทั้งประเทศ ในภาพรวม ยังต้องขยายต่อไปอีก "ชานา"...ขยายเองโดยที่ภาครัฐไม่ต้องเข้าไปจับเคลือบมาก

"นาแปลงใหญ่" เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเดินทางพัฒนาการทำนาในประเทศให้มีศักยภาพเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในทิศทางการส่งเสริมการเกษตรที่ดี พัฒนารูปแบบการจัดการคล้ายๆสหกรณ์ จะให้รวมกลุ่มกันบริหารกัน โดยมีที่เลี้ยงจากหลายหน่วยงานช่วยระดม อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

"ข้าว" กับประเทศไทย...วิถีชีวิตคนไทย มีหลายมิติที่ต้องมองให้ลึกซึ้งรอบด้าน

"ถ้าเรามองข้าวที่พูดถึง... ในมิติเป็นพืชเศรษฐกิจ ทำรายได้ส่งออก แต่ในอีกหลายมุมยังมีมิติของความเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ค่านิยม จะลึกซึ้ง...ส่วนใหญ่จะเป็นมิติทางสังคม วัฒนธรรมมากกว่า

แผนข้าวครบวงจรที่ทำ คนชอบพูดว่า...ทำไม? ให้ปรับลดการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จึงอาจจะไม่สอดคล้อง สวนทางกัน ถ้ามองในมิติของเศรษฐกิจนะ...ใช่ เพราะพื้นที่นั้นไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ต้องลด แต่ในมิติสังคม วัฒนธรรม...ตรงนั้นเป็นสิ่งจำเป็น"

"โชนนิ่ง" ที่กำหนดลงไปเพราะว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ก็เลยสวนทางกัน

ฉะนั้น อีกหนึ่งความพยายามของ "กรมการข้าว" ก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างความสำคัญในมิติเศรษฐกิจกับมิติทางสังคม

"เดิม...ใช้สภาพดิน ฟ้า อากาศ...สภาพดิน สภาพฝน สภาพน้ำ ดูความต้องการที่เหมาะสมของข้าวที่จะปลูก ถ้าปลูกได้ ทำได้ก็เรียกว่าพื้นที่ตรงนั้นเหมาะสม แหล่งผลิตพร้อม โรงสีรับซื้อพร้อม...แต่มีความจำเป็นที่จะต้องมองมิติทางสังคมประกอบเข้าไปด้วย"

"ข้าว"...เป็นเรื่องใหญ่ ปีที่แล้วประสบปัญหา "ภัยแล้ง" ไม่มีน้ำ ก็พยายามลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่ให้ชานาทำนา แก้ปัญหา ปรับเปลี่ยน ย้อนแย้ง เปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทันทีทันใด จะให้จบอย่างสวยงาม คงไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย...อาจจะแก้ปัญหานึงได้ผล แต่อีกหลายๆปัญหาที่ตามมาไม่แน่ว่าจะต้องตามแก้กันอีกหลายเรื่อง

"พื้นที่สูง...ชาวเขาปลูกข้าวไม่พอกิน กรมฯก็เร่งไปพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตขึ้น...ให้มีผลผลิตเพียงพอบริโภค จะเอาข้าวพันธุ์ใหม่ไปให้ปลูกเขาก็ไม่เอา ต้องพันธุ์ที่บริโภคอยู่เท่านั้น บางแห่งแต่ก่อนทำข้าวไร่เลื่อนลอย ก็ปรับเปลี่ยนเป็นนาขั้นบันได...เพื่อความยั่งยืน"

"ข้าวไร่" เป็นข้าวที่มีโภชนาการสูง ยุคกระแสรักสุขภาพมาแรง คนในเมืองก็นิยมบริโภคเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอเป็นเรื่องที่ดี สร้างรายได้ แต่ต้องสร้างความสมดุลให้เกิดในพื้นที่ การปลูกข้าวยังต้องเดินทางต่อไปตามมิติทางสังคม วัฒนธรรม

อนาคต "ข้าว" ไทย...ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น... "อู่ข้าวอู่น้ำ" จำเป็นต้องก้าวให้ทันกระแสเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่ต้องไม่ทิ้งวิถีชีวิตชานานาในอดีตที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ.

# ฉัตรชัยบินตกยุโรป แจงแก้ปัญหาไอยูยู

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” เตรียมบุกยุโรปแจงปัญหาไอยูยู ด้านข่าวเรืออัคคีมาตรา 44 ล็อกฟังก์เจอร์จอตแคปที่ตบตาไอยูยู

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเดินทางไปชี้แจงกับสหภาพยุโรปในเรื่องความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคาการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) ในเร็วๆ นี้ ซึ่งไม่ว่าไอยูยูจะพิจารณาสถานะของไทยอย่างไร แต่การประมงของไทยต้องพัฒนาและปรับปรุงสู่สากลทั้งหมด เพื่อพัฒนาการประมงสู่ความยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0

“การประมงไทยต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทั้งมาตรการทางกฎหมาย การเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย การติดตามเส้นทางเดินเรือ ปัญหาการแก้ไขปัญหาคาการประมงระบบตรวจสอบย้อนกลับในช่วงปลายปี คิดว่าจะเดินทางไปชี้แจงกับไอยูยูเองว่าได้มีการแก้ไขปัญหามาต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อสังเกตต่างๆ ของไอยูยู” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ด้าน นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การทำงานของกรมประมงและศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ทำงานโดยไม่ได้รับฟังชาวประมงมาตั้งแต่ต้นทำให้การแก้ล่าช้า ออกกฎหมายที่ทำไม่ได้และต้องตามมาแก้ไข สร้างความเดือดร้อนให้ประมงพื้นบ้านเป็นหมื่นครัวเรือน ล่าสุดกรมประมงได้เสนอนายกรัฐมนตรี

ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 2559 วันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ต้องนำคนงานต่างด้าวที่จะออกเรือมาทำหนังสือ ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากมาก เรือต้องจอดอีกจำนวนมาก เพราะการที่ลูกเรือต่างด้าวได้อนุญาตจากกระทรวงแรงงานก็น่าจะเพียงพอแล้ว

ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย กล่าวว่า การออกคำสั่งตามมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดให้เรือที่ไม่มีใบอนุญาตทำประมงต้องแจ้งจอด และเจ้าหน้าที่ล็อกฟังก์เจอร์หรือพวงมาลัยเรือ และไม่ต้องเปิดสัญญาณการติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) นั้น เป็นการทำให้แบบปลาที่ที่ต้องการแก้ไขตามข้อสังเกตของไอยูยูเท่านั้น เท่าที่เห็นเรือประมงพาณิชย์ที่ไม่ได้ออกทะเลก็จะต้องมี การติดเครื่องวีเอ็มเอสเช่นกัน ทำให้กรมประมงต้องมาออกมาตรา 44 ดังกล่าว

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า เชื่อว่าหากไอยูยูทราบก็คงไม่พอใจ เพราะความหมายตามข้อสังเกตของไอยูยูคือเรือที่ไม่ได้ใบอนุญาตทำประมงก็ต้องเอาออกจากระบบ เพราะจะเป็นเครื่องมือทำผิดเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นสิ่งที่รัฐต้องทำคือการเร่งดำเนินการซื้อเรือออกนอกระบบซึ่งมีนับพันลำ แต่รัฐคาดว่าจะมีงบประมาณในการซื้อประมาณ 100 ลำเท่านั้น

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5449

Col.Inch: 14.29 Ad Value: 19,291.50

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 57,874.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: มอบรางวัล



มอบรางวัล-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ นำผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 (2<sup>nd</sup> WIF) เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย.นี้



**AGRICULTURE**

Ministers from the Commerce, Agriculture and Interior ministries witness the agreement to buy paddy rice from the megafarm project. KITJA APICHONROJAREK

# Ministries ink deal for rice megafarms

PHUSADEE ARUNMAS

The government is moving ahead with a megafarm scheme under which the government pledges to procure machinery and agricultural equipment for farmers who cut production costs and raise productivity.

The Commerce Ministry yesterday signed a memorandum of understanding with the Agriculture and Cooperatives Ministry and the Interior Ministry to proceed with the development plan and collective support with an aim to develop 426 rice megafarms spanning 800,000 rai this year.

A list of participatory farmers will be compiled, with modern equipment

deployed during the farming, including harvesting machinery. Participating farmers can borrow up to 5 million baht with a 0.01% interest rate from the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), while the Commerce Ministry is responsible for marketing and sales of the rice, finding interested buyers, mostly millers and local agricultural cooperatives.

In late August the cabinet approved 3.25 billion baht worth of lending packages via the BAAC for megafarm projects from 2017-19.

As of Sept 7, there were 386 rice megafarms being implemented, spanning 500,000 rai. A total of 57,775 farmers from 66 provinces are participating.

Agriculture Minister Chatchai Sarikulya said the government aims to expand the scheme to cover 1,000 rice megafarms next year. The government is reviewing incentives to lure more farmers to take part, he said.

Charoen Laothammatas, president of the Thai Rice Exporters Association, supports the scheme as it cuts farmers' production costs and raises their productivity and competitiveness. Rice prices are unlikely to rise much in the short term thanks to higher rice supply, he said.

Thai export prices are now quoted at US\$375 a tonne for white rice 5%, or \$30-40 a tonne higher than Vietnamese grains, while Thai Hom Mali fragrant rice prices remain strong at \$680-700 a tonne.

Mr Charoen urged the government to speed up sales of rice state stocks as soon as possible to help lift rice prices because it would lessen speculation. The government still controls some 8.4 million tonnes of rice from pledging schemes during 2011-14.

The National Rice Policy Committee decided last week to delay a plan to dispose of its stocks to curb any adverse impact on rice prices as new supply from the annual main crop is preparing to enter the market.

Thailand is forecast to produce 23 million tonnes of paddy in the main harvest, with new supply gradually hitting the market from late September.

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การค้า-ลงทุน

วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10225

Col.Inch: 12.07 Ad Value: 28,968

ภาพข่าว: นาแปลงใหญ่

หน้า: 7(บนขวา)

PRValue (x3): 86,904

คลิก: ๑๓๖



**นาแปลงใหญ่:** นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่กับโรงสีหรือสหกรณ์ที่รับซื้อข้าว

# กระตุ้นเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานGAP

กรมวิชาการเกษตร เน้นเกษตรกรผู้ปลูก ผัก-ผลไม้ยกระดับฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน GAP ด่วน ก่อนถ่ายโอนภารกิจตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชให้เอกชนแล้วเสร็จ เริ่มมีผลบังคับปี 60

กวก.: นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดี กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างเร่งถ่ายโอนภารกิจ การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืชอาหาร ให้แก่หน่วยรับรอง เอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จำนวน 4-5 บริษัท เพื่อให้หน่วยรับรองเอกชน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการตรวจรับรองมาตรฐาน แหล่งผลิตพืชผักและผลไม้ GAP อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดภาระและประหยัดงบประมาณภาครัฐในการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม

รวมทั้งได้ร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและการผลิตพืชอินทรีย์ ซึ่งจะเริ่มมี ผลบังคับภายในปี 2560 กำหนดให้หน่วยรับรอง เอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ มกอช.ต้องมายื่น ขอรับรองความสามารถในการตรวจรับรอง มาตรฐาน GAP กับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งผู้ ประกอบการ/ผู้ส่งออกสามารถนำผลการตรวจ รับรอง GAP มาใช้ประกอบการขอใบรับรองสุข อนามัย (Health Certificate) เพื่อกำกับสินค้า ส่งออกได้ จะช่วยให้การค้าและการส่งออกสิน ค้าพืชผักและผลไม้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายยลสิทธิ์ อินทรสถิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันมี เกษตรกรที่จดทะเบียนผู้ผลิตพืชผักและผลไม้

กับกรมวิชาการเกษตรทั้งหมด 172,308 แปลง พื้นที่กว่า 1,091,495.24 ไร่ทั่วประเทศ โดยมี แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ ยังไม่หมดอายุ จำนวน 157,752 แปลง พื้นที่ 999,724.02 ไร่ หรือคิดเป็น 91.55 % ของ เกษตรกรที่จดทะเบียนทั้งหมด ส่วนที่เหลืออยู่ ระหว่างตรวจต่ออายุใบรับรองและตรวจรับ รองแปลงใหม่เพิ่มเติม ซึ่งปีนี้มีเป้าหมายดำเนินการตรวจสอบแหล่งผลิตพืช จำนวน 91,068 แปลง พื้นที่กว่า 500,000 ไร่

“มาตรฐานสินค้าเป็นสิ่งจำเป็นที่เกษตรกร ต้องให้ความสำคัญ และต้องเร่งยกระดับการ ผลิตเข้าสู่มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการ ตลาดและการค้าสูงขึ้นโดยใช้มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเป็นจุดขาย”

## กสท. จับมือ วว. หนุนพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.ลักขมี ปลั่งแสงมาศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย ภายใต้การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ส่งเสริมเกษตรไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งผลักดันการวิจัยและนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในการสร้างงานสร้างอาชีพ และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

สาระสำคัญและขอบเขตของความร่วมมือครั้งนี้ คือ ๑. เน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากโจทย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบการ บูรณาการการบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การบริหารการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิต ๒. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรในการกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๓. การพัฒนาและยกระดับกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเข้าสู่ภาคธุรกิจภายใต้โครงการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะขับเคลื่อนโดยคณะทำงานความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี และให้ผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ ๒ ปี ซึ่งปีแรกมุ่งเน้นการขยายผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕ แห่ง และเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงพอจะยกระดับการพัฒนากิจกรรมเข้าสู่ OTOP upgrade โดย วว.จะสนับสนุนงบประมาณในส่วนของกิจกรรมการขยายผลงานวิจัย ส่วนในปีงบประมาณต่อไปจะมีการขยายขอบเขตงานและ

กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, Smart Farmer และ Young Smart Farmer เป็นต้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า โครงการและกลุ่มเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะมีการขยายผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่วิสาหกิจชุมชน จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปบ้านหน้าควน วิสาหกิจชุมชนบ้านหน้าควน อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างความหลากหลาย มีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้จัดเก็บได้นานขึ้น วิเคราะห์โภชนาการของผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมการตลาด ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร และ วว. สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมถั่วตัดบ้านนาเวียง วิสาหกิจชุมชนบ้านนาเวียง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วตัด เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ถั่วตัดให้จัดเก็บได้นาน การวิเคราะห์โภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วตัด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาด

ปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครีมพอกหน้า/สครับขัดผิวโดยห่มจักรวาล วิสาหกิจชุมชนโดยห่มจักรวาล แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบัน งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๔) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำลูกหมอนบ้านปลายคลอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ยืดอายุจัดเก็บได้นานขึ้น การวิเคราะห์โภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำลูกหมอน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบัน โครงการนี้ยังไม่ได้กำหนดงบประมาณ เนื่องจากกลุ่มได้รับการพัฒนาจาก วว.แล้ว และ ๕) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำลองกองป่าดงเบขาร์ วิสาหกิจชุมชนผลิตลองกองป่าดงเบขาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อทราบความรู้เรื่องการผลิตลองกองคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลองกอง การวิเคราะห์โภชนาการของผลิตภัณฑ์ลองกอง และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบัน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท.

## เดินหน้าสร้างอาชีพเสริมให้ชาวสวนยาง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะโฆษก กยท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ให้ กยท. จังหวัดต่าง ๆ จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิค ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการแบบมืออาชีพให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพเสริมนั้น ๆ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์ราคายางตกต่ำในปี 2557 โดยให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยยื่นขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมตามศักยภาพของตนเอง และตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการและได้รับการพิจารณาให้สินเชื่อแล้วประมาณ 130,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ในช่วงการอบรมถ่ายทอดความรู้และการวางแผนธุรกิจ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อดังกล่าว เพื่อให้เกิด



ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเสริม โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2562

สำหรับอาชีพนั้นจะมีทั้งด้านปศุสัตว์ ด้านพืช ด้านประมง และด้านอื่น ๆ ซึ่ง กยท. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน ในการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์และประสบผลสำเร็จ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

“การทำอาชีพเสริมหากมีความตั้งใจจริงใจที่จะทำ จะสามารถเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงได้เช่นกัน โดยที่ไม่กระทบต่อการทำสวนยาง เพราะอาชีพการทำสวนยางนั้นมีเวลาเพียงพอที่สามารถไปประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเกษตรกรจะมีความขยันหมั่นเพียรแค่ไหน” นายเชาว์กล่าว.

## พิพิธภัณฑ์เกษตรแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เปิดประสบการณ์ 'สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง'

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร พระอัจฉริยภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้หลากหลายมิติ เป็นการจุดประกายความคิดในการนำมาแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับตนเอง ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการที่ทันสมัยภายในอาคารทั้ง 6 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์แม่ศรีสุวรรณ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พิพิธภัณฑ์ดินโคลน และพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต ที่เชื่อมโยงการจัดแสดงต้นแบบ ฐานการเรียนรู้กลุ่มพิพิธภัณฑ์นอกอาคารในบรรยากาศธรรมชาติสบาย ๆ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรอย่างต่อเนื่อง

นางจรัสรัฐ จงพุดศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า “ด้วยภารกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญา สังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ใกล้กรุงเทพฯ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ ประสบการณ์ ความสุข สนุก เรียนรู้ชัด และนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน อีกทั้งพัฒนาระดับกิจกรรมบริการต่าง ๆ หลากหลายมากขึ้น ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน เยาวชน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยว เกษตรกร ประชาชน ตลอดจนชาวต่างประเทศ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้อย่างต่อเนื่อง มีชีวิตชีวา” เริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์ในหลวง



รักเรา อาคารหลังใหญ่ที่เป็นหัวใจหลักในการเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการทรงงานที่พระองค์ใช้ในการพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับปสกานกรชาวไทย มามากกว่า 70 ปี พระราชทานแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ช่างซึ่งและสัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่ที่ในหลวงมอบให้ ปวงชนชาวไทย เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชพิธีในวิถีเกษตร วัฒนธรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ ประสบการณ์และความสำเร็จจากการนำมาทำเพื่อสอนไปปฏิบัติ โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานผู้เฝ้าสอนนำ ทำการสอนด้านการเกษตร พบความสุขในวิถีเกษตรที่หอมหวนที่ทรงห่วง นำเสนอด้วยระบบไฮโลแกรมที่ทันสมัย ความสำคัญของอารยธรรมเกษตร ไทย อารยธรรมเกษตรโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

# 'เมืองน้ำดำ' เปิดปฏิบัติการยึดคืนป่า-จัดสรรที่ดินผู้ยากไร้



## รายงาน

จากนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาเกษตรกรยากจนไร้ที่ดินทำกิน รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ฯลฯ ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องนั้น



เดชา เจนกลรบ

ที่ จ.กาฬสินธุ์ คสช.ส่งตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 ใน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 58 แปลง เนื้อที่กว่า 846 ไร่ ซึ่งรัฐบาลในอดีตมอบให้เกษตรกร 49 รายอาศัยทำกินมานานกว่า 20 ปี หลังที่ดินตกอยู่ในมือนายทุน โดยปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 อยู่ภายใต้การอำนวยการของอาสาพิทักษ์ไพร โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส) จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นจะทำโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเป้าสร้างอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ดีมั่นคง ก่อเกิดหมู่บ้านใหม่ "บ้านดงกล้วย" ในเขตปกครองบ้านดงเย็น หมู่ 14 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน พร้อมเปลี่ยนแปลงแบบเกษตรกรรายย่อยใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินเป็นการใช้ประโยชน์แบบรายเดี่ยว ยึดหลักการบริหารจัดการแบบสหกรณ์งัดค่าเช่า 3 ปีแรก

เดชา เจนกลรบ ปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ เล่าว่า ที่ดิน ส.ป.ก.ดังกล่าวอยู่ในใกล้เขตป่าสงวนแห่งชาติดงแม่เพ็ด ก่อนเข้ายึดมีการสำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียมพบพื้นที่กลายเป็นป่ายูคาลิปตัส คล้ายการลงทุปลูกแบบครั้งเดียว บ่งชี้ว่าไม่ใช่เกษตรกร



รายย่อย เมื่อตรวจสอบหลักฐานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภบ.ท.5) พบมีนายทุนรายเดียวเป็นผู้จ่ายทั้งหมด จึงขยายผลไปตรวจค้นบ้านนายทุน พบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ฉบับผู้ถือทั้งหมด 58 แปลง แยกเป็นการถือครองแทน 9 ราย 15 แปลง เนื้อที่กว่า 236 ไร่ กรณีขายที่ดิน 50 ราย 43 แปลง เนื้อที่กว่า 610 ไร่ จึงเปิดปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ จากนั้นคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จ.กาฬสินธุ์ จึงริเริ่มโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

"หลังได้ที่ดิน ส.ป.ก. 846 ไร่เศษกลับมาได้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 289 ไร่ เป็นเขตชุมชน แบ่งให้เกษตรกรรายละ 2.5 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตรระยะสั้นเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ส่วนที่สอง 204 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรส่วนกลาง ทุกคนต้องร่วมกันปลูก ร่วมกันเลี้ยงเป็นกองกลางเพื่อขยายพันธุ์ และจำหน่าย ส่วนสุดท้ายมีพื้นที่ 210 ไร่ อยู่ห่างไกลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จัดให้เป็นทุ่งหญ้าไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่อื่นๆ ที่เหลือจัดสรรให้อยู่ในส่วนของบริการอื่น ๆ

แต่ปัญหาใหญ่คือ พื้นที่ที่ยึดคืนมา มีความแห้งแล้ง พื้นดินเสื่อมสภาพ ต้องปรับปรุงดินก่อนใช้ประโยชน์ ในช่วงการปรับปรุงดิน คณะทำงานได้เลือกอาชีพเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก แต่การเลี้ยงโคเนื้อใช้ระยะเวลานาน จึงต้องมีอาชีพระยะสั้นเข้ามาเสริม ขณะที่เกษตรกรไม่มีทักษะด้านการเกษตร จึงส่งเข้ารับการอบรมวิชาความรู้ให้เกษตรกรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกป่า 3 ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวัดบ้านคำ อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์" เดชากล่าว

การแก้ปัญหาการยึดครองที่ดินของนายทุนในเขต ส.ป.ก. จ.กาฬสินธุ์ ถือเป็นปฏิบัติการที่สมบูรณ์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล การมอบพื้นที่ให้เกษตรกรทำกินถือเป็นการชุบชีวิตใหม่ให้ผู้ยากไร้และผู้ถูกป่ากลืนใจเป็นผู้ร่วมปลูกป่า มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผืนป่าในอนาคต

ชมพิศ ปิ่นเมือง

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ

วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2559

ปีที่: - ฉบับที่: 24449

Col.Inch: 89.13 Ad Value: 196,086

หน้า: 22(กลาง)

PRValue (x3): 588,258

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: พิพิธภัณฑ์เกษตรแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เปิดประสบการณ์ 'สุข สนุก เรียนรู้'...



จารุวัน จิตวงศ์

สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ เรียนรู้เรื่องเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช พร้อมหลักสูตรพิเศษด้านการเกษตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่ละระดับชั้น เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่หลายหลักสูตรและระยะเวลาให้เลือกเรียนรู้ตั้งแต่ 3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง หรือรูปแบบค่าย การเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน 3 วัน 2 คืน และหลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บริการห้องพัก ห้องประชุม อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ไม้ไกลกรุงฯ รวมถึงการจัดจำหน่ายของที่ระลึก หนังสือองค์ความรู้ และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยกับตลาดนัดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ

งานมหกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "เกษตรแสนสุข" เรียนรู้ ดู ทำ เกษตร ที่ซึ่งทำ ซึ่งมีความสุข ปลอดภัย สร้างรายได้ให้อิสระและพึ่งตนเองได้ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "ข้าวใหม่ ปลาใหม่" ความอุดมสมบูรณ์ของข้าว ปลา อาหาร พร้อมรับเคล็ดดีการแปรรูปและการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ทานได้ยาวนานขึ้น และไม่ควรถูกทอดทิ้งไปเลย วันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 "มหกรรมในหลวงรักเรา เกษตรไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 70 ปี กษัตริย์เกษตร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ "กษัตริย์เกษตร" ที่นำเสนอด้วยเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ชมนิทรรศการและร่วมสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ชมอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซ้อปลาน้ำเค็มผลผลิตเกษตรดี ๆ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดครั้งแรกธันวาคมนี้ ริมถนนพหลโยธิน MADDO Pavilion พิพิธภัณฑ์แห่งโอกาส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ทรงข้ามนพนคร ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2529-2212, 09-4649-2333, 08-7359-7171 หรือ [www.wisdomking.or.th](http://www.wisdomking.or.th) Facebook: แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ.

